

ปัญหาหนี้ต้องรีบแก้

ล่วงเลยเวลามานานหลายปีโรคโควิด - ๑๙ ยังคงเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจยังคงคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐ รอรอกแก้ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือรายได้ลดลงจำนวนมาก ปัญหาสินค้าอุปโภค บริโภคปรับตัวสูงขึ้น ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ เป็นต้น ไม่มีใครสามารถ ยืนยันคำตอบได้อย่างแม่นยำว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไร ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดเรายังคงต้องพึ่งพาตัวเองกันต่อไป

เมื่อเราประสบปัญหาการขาดแคลนรายได้หรือรายได้ลดลง จนทำให้ต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ถ้าเราสามารถเข้าถึงหนี้ในระบบโดยสามารถ กู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินอย่างเช่น สหกรณ์ ธนาคาร หรือบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายเพื่อประกอบ ธุรกิจสินเชื่อโดยเฉพาะได้ก็ดีไม่น้อยเพราะเสียดอกเบี้ยไม่แพง แต่ถ้าเราเข้าไม่ถึงต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบชีวิต ก็ลำบากยากขึ้นอีกหลายเท่าตัว เพราะหลายครั้งเรามักจะได้ยินจากข่าวสารว่ามีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้ คนในครอบครัวลูกหนี้ หรือมีแม่กระทั่งลูกหนี้ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาจากเจ้าหนึ้นนอกระบบ ดังนั้น ไม่ว่าจะอย่างไรเราควรกู้ยืมเงินในระบบเท่านั้น หากปัจจุบันเรามีหนี้แล้วจ่ายหนี้ไม่ไหว หากต้องการ แก้ปัญหาหนี้สิน เราควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเอง โดยจัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่าย เพื่อให้รู้ว่า มีเงินพอจ่ายหนี้หรือไม่ ถ้าไม่พอสามารถลดรายจ่าย หรือหารายรับเพิ่มได้อย่างไร

๒. รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ เมื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของตนเองแล้วพบว่า มีเงินไม่เพียงพอจ่ายหนี้ เราต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ อย่าให้เป็นหนี้เสีย จะทำให้เสียประวัติในข้อมูล เครดิตบูโร อาจถูกบังคับคดี และทำให้การขอกู้เงินใหม่ในอนาคตเป็นไปได้ยาก

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ของสถาบันการเงินมีหลากหลายแนวทางตามลักษณะของ ปัญหา ดังนี้

๑. เจริญขอพักชำระค่างวด เมื่อเราตรวจสอบสถานะทางการเงินแล้วพบว่า มีรายได้ลดลง ชั่วคราวหรือชั่วคราวระยะเวลานึง เราสามารถเจริญขอพักชำระค่างวดโดยไม่ต้องชำระหนี้ในช่วงนี้ จะช่วยให้เรา ลดรายจ่ายลงเหลือเงินใช้เพียงพอในชีวิตประจำวัน

๒. เจริญขอขยายเวลาชำระหนี้ เมื่อเราตรวจสอบสถานะทางการเงินแล้วพบว่า มีรายได้ลดลง เป็นระยะเวลานาน สามารถเจริญขอขยายเวลาชำระหนี้ โดยขอลดค่างวดให้น้อยลงกว่าเดิม เพิ่มจำนวนงวด ให้ยาวขึ้น หรือขอจ่ายค่างวดแบบขั้นบันได โดยจ่ายน้อยในช่วงแรกและจ่ายเพิ่มขึ้นในอนาคต

๓. เจริญ Refinance หรือเปลี่ยนสัญญา กรณีที่เรามีประวัติชำระหนี้ดี และต้องการลดภาระ ดอกเบี้ยจ่าย สามารถเจริญขอ Refinance หรือเปลี่ยนสัญญา โดยกู้เงินกับเจ้าหนี้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ย ต่ำกว่าเพื่อเอาไปจ่ายหนี้เจ้าหนี้เดิมทั้งหมด และไปเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้ใหม่แทน

๔. เจริญขอเปลี่ยนหนี้บัตรให้เป็นหนี้ระยะยาว กรณีที่เรามีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดที่มี อัตราดอกเบี้ยสูงและจ่ายหนี้ได้แค่ขั้นต่ำ สามารถขอเปลี่ยนหนี้บัตรให้เป็นหนี้ระยะยาว ทำให้จ่ายค่างวด น้อยลง และมีอัตราดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม

๕. เจริญรวมหนี้ กรณีเรามีสินเชื่อบ้านและยังมีหนี้อื่น เช่น หนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลอื่นที่ต้องผ่อนอยู่ สามารถเจริญขอรวมหนี้ โดยนำหนี้สินเชื่อบุคคลมารวมกับสินเชื่อ บ้าน ซึ่งสามารถขยายระยะเวลาผ่อนให้นานขึ้น และมีดอกเบี้ยถูกลงใกล้เคียงกับดอกเบี้ยบ้าน

ดังนั้น หากเป็นหนี้แล้วจ่ายไม่ไหว อย่าปล่อยให้หนี้เสีย รีบเจรจาปรึกษาเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขตามแนวทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook รู้จริงเศรษฐกิจไทย

สิ่งสำคัญเราต้องรักษาสถานะเครดิตหนี้ให้เป็นปกติเพื่อให้สามารถกู้ยืมเงินในระบบได้ อย่าฝากใส่ให้ตัวเองต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ ในอดีตการรักษาสถานะเครดิตหนี้ให้เป็นปกติอาจเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาทางการเงิน แต่ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการเงิน กำหนดเป็นมาตรการมากมาย เพื่อลดปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ พยายามเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เข้าถึงมาตรการที่กำหนดขึ้น สมาชิกสหกรณ์ก็เช่นกัน เมื่อประสบปัญหาทางการเงิน รีบติดต่อสหกรณ์เพื่อหาทางออก อย่าปล่อยให้หนักจนถูกฟ้องร้องบังคับคดี จะทำให้ก้อนใหม่ในอนาคตได้ยาก



กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๕ - ๓๐ มิ.ย.๖๕ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเงินฝาก วงเงินกู้สูงสุด ๙ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุดร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี
๒. สอ.นย.เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ วงเงินโครงการไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการฝาก ๑ ปี ฝากสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อบัญชี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี
๓. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็ว)
๔. โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ วงเงินกู้สูงสุด ๖๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕.๖๕ ต่อปี วงเงินโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่



สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ



เฟสบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop/>

อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ ธุรกิจ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑

การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐

ที่อยู่สำนักงาน : ค่ายกรมหลวงชุมพร ๒๕๐๙ ม.๑ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐